





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. พิธา แสดงจุดยืนเรื่องกัญชา</b>          สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน          - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ยืนยันจุดยืนเรื่องกัญชาของตนยังเหมือนเดิม บริบทกัญชา ปี 2562 กับบริบทกัญชาในปัจจุบันไม่เหมือนกัน จุดเดิมที่ตนยืนยัน คือ กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์จริง ตนเป็นผู้ป่วยลมชักใช้กัญชารักษาจริง ซึ่งในปี 2562 เรื่องกัญชาปิดทั้งหมด แต่ในปัจจุบันกัญชาเปิดแบบสุญญากาศ ไม่มีแม้กระทั่ง พ.ร.บ. มากำกับควบคุม จึงทำให้กัญชาเลยปายไปเยอะ การที่เอา กัญชา กลับไปเป็นยาเสพติด และมีการบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น จะมีประโยชน์กับคนที่ทำธุรกิจกัญชาตอนนี้ด้วย ถ้าทำถูกกฎหมายก็ไม่ต้องกังวลอะไร</p> <p><b>2. ร้านกัญชาใกล้สถานศึกษา</b>          สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaitableid          - นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ กล่าวถึงกรณีที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการเปิดร้านกัญชาใกล้บริเวณโรงเรียน ว่า ประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เมื่อ 22 พ.ค. ที่มีการปิดร้านกัญชาบริเวณ ร.ร.เซนต์โยเซฟ ซีสลิม หลังมีการพักใช้ใบอนุญาตให้จำหน่ายสมุนไพร ซึ่งตนมองว่าไม่ได้ถูกปิดเพราะเปิดใกล้โรงเรียน แต่ถูกปิดเพราะไม่ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การใช้งาน และที่มาของการจ่ายสมุนไพร แต่ไม่ได้คำนึงถึงสถานที่เปิด เห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติม แถว ร.ร.อัสสัมชัญ บางรัก พบร้านกัญชาเปิดขายอยู่บริเวณริมถนนเจริญกรุงอย่างโจ่งแจ้ง พร้อมเปิดเผยภาพเด็กใส่ชุดนักเรียนไปนั่งที่ร้านขายน้ำกระเทียม จึงขอลาไปยังกรมการแพทย์แผนไทยฯ ว่า ปล่อยให้ขายได้อย่างอิสระเสรีแบบนี้ได้อย่างไร ลงไปตรวจบ้างหรือไม่ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องมีการดำเนินการ</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>นโยบายสร้างสุขภาพวิถีใหม่</b>          สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, acnews)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานนำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมสวดมนต์เจริญสมานธิ เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมกล่าวว่า สธ. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดดำเนินชีวิตตามนโยบายสร้างสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลัก “3ส. 3อ. 1น.” สวดมนต์ สมาธิ สันทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และนาฬิกาชีวิต ซึ่งเป็นการบูรณาการหลักศาสนา ร่วมกับหลักทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ภูมิปัญญา และวิถีความเป็นไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวัน ทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และยังช่วยในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย ร่วมกับ มูลนิธิอุทัย สุขสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย และ ศปท. ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญกุวานา เป็นกิจวัตรก่อนเริ่มทำงานทุกสัปดาห์ และขยายผลการปฏิบัติไปสู่ครอบครัวต่อไป</p>	
<p><b>งานมติชนเฮลท์แคร์</b>          สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมงาน "Thailand Healthcare 2023" ปี 2566 ภายใต้ธีม เกษียณสมสร จัดที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมขึ้นเวทีกล่าวว่า ขณะนี้ไทยมีผู้สูงวัย 12 ล้านคน คิดเป็น 19% ของพลเมือง โจทย์ท้าทายคือ ทำอย่างไรให้เป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ซึ่งงานเฮลท์แคร์ที่มติชนจัดมาตลอดได้จัดบริการและให้ความรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว</p>	
<p><b>ทดสอบบินโดรนส่งยา-เวชภัณฑ์</b>          สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocuse, pptvhd36, workpointtoday, mcot, thebangkokinsight)          - นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. พร้อมด้วย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ติดตามการทดสอบการบินอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ที่สนามกีฬารัชชภิเษกจักร ประการ ท่าเรือท่ามะลิ จ.สตูล โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทดสอบระบบการบินอากาศยานไร้คนขับเป็นครั้งแรกของไทย ขนส่งยาและเวชภัณฑ์บินข้ามทะเลจากรพ.สตูล - รพ.สต.ปูยู ระยะทาง 12 กม. โดยทีม Skyports จากสิงคโปร์ และ คกก.พัฒนาอากาศยานไร้คนขับสนับสนุน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภารกิจทางการแพทย์ ร่วมปฏิบัติการยกระดับระบบบริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้รวดเร็ว นำไปใช้เป็นโมเดลกลางสำหรับพื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป</p> <p><b>ชี้แจงการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaigov, thailandplus, hfocuse, acnews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมวางแผนทางดูแลการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ผู้ทำสัญญาใช้ทุนรัฐบาล ที่ไปปฏิบัติงานในเขตสุขภาพต่าง ๆ ของ สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ 116 แห่ง พร้อมกล่าวว่า ในปี 2566 ได้รับจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปี 1 จำนวน 2,014 คน ซึ่งลดลงจากปีก่อน หากข้อมูลย้อนหลังจะพบว่าเป็นเขตสุขภาพที่เคยได้มากมาก่อน อย่างไรก็ตาม การจัดสรรแพทย์ของปีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยรอบปกติที่จัดสรรไปแล้ว ประกอบด้วย แพทย์ทั่วไปจับสลาก 685 คน แพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 885 คน แพทย์หลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 119 คน แพทย์พี่เลี้ยง 166 คน แพทย์สังกัดกรมฯ 6 คน ข้าราชการลาศึกษา 19 คน แพทย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ฝากฝึก (แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก) 134 คน และยังมีแพทย์ที่อยู่ระหว่างการบรรจุรอบพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งเมื่อรวมแพทย์ทั้งหมดที่จะจบการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะในปีที่ 1 แล้ว จะสามารถเติมเต็มความขาดแคลนแพทย์ของ รพ.ชุมชน ได้มากกว่าร้อยละ 90</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจจิววิทย์ เลิศบำรุงชัย โพสต์เรื่อง “สสุขภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน” หน่วยงานจัดสรร “แพทย์ใช้ทุน” ลดลงกระทบระบบสาธารณสุข ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ยืนยันแพทย์ไม่ขาดแคลน พร้อมชี้แจงเรื่องการจัดสรรลดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจสสุขภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน โพสต์ขอบคุณ สธ.ที่ชี้แจง เร่งแก้ไขปัญหาการกระจายตัวและรับทราบปัญหาขาดแคลนแพทย์ หวังว่าจำนวนเวชระงลดลงตามที่รองปลัด สธ.ชี้แจง พร้อมเรียกร้องให้จัดสรรแพทย์โดยไม่อิงจากจำนวนประชากรอย่างเดียว แต่นำภาระงานมาคิดประกอบด้วยและเติมให้พื้นที่ที่ชั่วโมงทำงานมากก่อน ติดตามการจ่ายค่าตอบแทนไม่ให้ล่าช้า ทั้งนี้สสุขภาพฯ เป็นการรวมตัวของคนทำงานด่านหน้า ที่ต้องการมีวันหยุดพัก ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้อยู่กับครอบครัวในวันสำคัญ ขอให้ผู้บริหารรับฟังและแก้ไขปัญหาให้คนทำงานมีความสุขที่ดี ทำงานบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, newtv, thailandplus, pptvhd36)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนปีนี้ครบรอบปีระบาดไข้เลือดออก พบผู้ป่วยแล้ว 1.8 หมื่นคน อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มเด็ก นร. อายุ 5-14 ปี ตามด้วย 15-24 ปี โดยอาการบางอย่างคล้ายกับโควิด 19 ขอให้สังเกตอาการป่วยคนในครอบครัว หากมีไข้สูงลอยเกิน 2 วัน เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไม่ลด ขอให้คิดว่าอาจป่วยไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยากลุ่มเอ็นเสด เสี่ยงเลือดออกทางเดินอาหารได้ง่าย ยากต่อการรักษา จนถึงขั้นเสียชีวิต ให้รีบพาไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ส่วนใหญ่ คือ เด็กมีภาวะอ้วน ไปรักษาล่าช้า และได้รับยาในกลุ่มเอ็นเสด ขอความร่วมมือสถานศึกษาทั่วประเทศ ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน จัดการขยะ เก็บกวาดเศษใบไม้ สำรวจและกำจัดแหล่งวางไข่ยุงลายในโรงเรียนทุกสัปดาห์ ย้ำการป้องกันที่ได้ผลดีที่สุด คือ ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด</p>	
<p><b>ทวิ์รลงกรมควบคุมโรค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, postjung, ch7, twitter)</p> <p>- ภายหลังกรมควบคุมโรคโพสต์แนะนำประชาชนผ่าน Twitter ให้เผาระวังป้องกันโรคฝีดาษวานร โดยมีภาพการเดินทางพาเหรดในงาน Pride Month ของกลุ่ม LGBTQ+ คู่กับภาพของโรคฝีดาษวานร กลายเป็นดราม่า ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในกลุ่ม LGBTQ+ ล่าสุดลบโพสต์ไปแล้ว</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีดังกล่าวไม่มีเจตนาตีตรา หรือโจมตีผู้ใด เป็นเรื่องเข้าใจผิด ซึ่งการทวิตข้อความแจ้งเตือน เป็นเพียงการเน้นย้ำขอให้เผาระวัง เนื่องจากอัตราผู้ป่วยฝีดาษวานรที่พบนั้น เกิดขึ้นในชายรักชายเป็นส่วนใหญ่ อยากให้มองในเจตนาที่หวังดี ส่วนที่ใช้ภาพประกอบเป็นพาเหรดงาน Pride Month แต่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศเท่านั้น</p>	-
<p><b>มอบโล่ภาคีเครือข่ายสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, prd.)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน และออย.น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศสร้างผลงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและนำไปสู่การมีสุขภาพดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพุกษ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2023 และประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบาย “องค์กรรักโลก รักสิ่งแวดล้อม : Save the world We care @DDC” เพื่อสร้างความร่วมมือให้บุคลากรกรมควบคุมโรค ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างจริงจัง ณ กรมควบคุมโรค</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการส่งต่อข้อมูลในโลกออนไลน์เรื่องอาบน้ำเย็นสลับน้ำอุ่นเป็นประจำ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านป้องกันหวัด ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ การอาบน้ำอุ่นสลับน้ำเย็นไม่ได้มีหลักฐานหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใด ๆ ของร่างกาย</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำการรับประทานพริกสด กระเทียมสด พริกไทยสดพร้อมมื้ออาหารเป็นประจำทุกวันจะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าการรับประทานพริกสด กระเทียมสดและพริกไทยสดรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส)</p> <p>- วันงดสูบบุหรี่โลกวันที่ 31 พ.ค. 2566 ประเทศไทยกำหนดประเด็นรณรงค์คือ "บุหรี่ไฟฟ้ามี่สารพิษ เสพติด อันตราย" สธ. ร่วมกับ สสส. ศยย. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการบุรุษกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เรื่อง คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. พร้อมแถลงถึงจุดยืนให้บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย โดยห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด และเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองทุกฝ่าย ปกป้องสุขภาพประชาชน</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 32 ในปี 2534 เหลือเพียงร้อยละ 17.4 ในปี 2564 แต่นักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปิดเผยว่า เครือข่ายควบคุมยาสูบทั่วประเทศเห็นตรงกันในการประกาศปฏิญญาคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกันดังนี้ 1. สนับสนุนให้กฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้ภาคการเมือง อุตสาหกรรมและพาณิชย์ ให้ความสำคัญการคุ้มครองสุขภาพเยาวชนอนาคตของชาติ จากบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผลกำไรและภาษี และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับผลประโยชน์ โดยเข้าร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยการจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย ขององค์การอนามัยโลก และ 2. ส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นค่านิยมดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น สนับสนุนให้บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และช่องทางอื่น ๆ เพื่อสุขภาวะของคนไทย</p>	
<p><b>กทม.วางมาตรการรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (INN)</p> <p>- นางเลิศลักษณ์ ธิลาเรืองแสง ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. เผย ได้เตรียมพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ กทม. ที่อาจเพิ่มขึ้น โดยสำรองเตียง รพ. ในสังกัด กทม. และวชิรพยาบาล 224 เตียง สำรองยา Favipiravir, Molnupiravir, Paxlovid และ Remdesivir สำรองชุดตรวจ ATK เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพการตรวจด้วยวิธี RT-PCR สามารถตรวจได้ประมาณ 2,200 ราย/วัน และยังได้สำรองวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะชนิด Bivalent เตรียมให้บริการประชาชน</p>	
<p><b>แฝดตระเวนข่มขืนเด็กหญิง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีข่าวฝาแฝดวัย 19 ปี ตระเวนล่า-ข่มขืนเด็กผู้หญิง ในจ.ราชบุรี ว่า หากให้มีการวิเคราะห์ ส่วนหนึ่งคุณภาพของเด็กมาจากการเลี้ยงดู แต่สิ่งที่สังคมพอที่จะร่วมแก้ไขด้วยกันได้คือการให้ความรู้เท่าทันกับเด็กทุกคน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อที่ถูกลวงจากอินเทอร์เน็ตหรือทางดิจิทัล ดังนั้น ทั้งที่บ้าน และโรงเรียนต้องช่วยกันติดตามภูมิความรู้และความรู้เท่าทันให้กับเด็ก</p>	-
<p><b>พยาบาล กทม. ร้องเรียนทำงาน 24 ชม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- จากกรณีกลุ่ม Nurses Connect โพสต์ขอผู้มีอำนาจตรวจสอบ รพ. ในสังกัด กทม. พบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ให้พยาบาลทำงานครบเวร เข้า บ่าย ดึก ติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ด้าน น.ส.ทวิตา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. แถลงว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องข้อร้องเรียนดังกล่าว สั่งการเข้มงวดไม่ให้งานนานเกิน 2 กะ หรือ 16 ชั่วโมง ตามที่สำนักงานแพทย์กำหนด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สำหรับสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอัตราของพยาบาลและคนที่ทำงานใน รพ.กทม. ต่ำ มีการจัดพยาบาลในเวลาเสริมจำนวนมาก จึงไม่ปฏิเสธเรื่องอัตรากำลัง ซึ่ง กทม.พยายามบรรจุพยาบาลเพิ่มในทุก รพ. ภายในเดือน ส.ค.นี้ ทั้งนี้ จะปรับระบบบริหารจัดการใหม่ในทุก รพ. โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย</p>	